



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่รับ.....
วันที่..... ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๕.๓๗

ส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๔
ที่ มท ๐๗๐๒.๔/ว ๑๐๕๙๓ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เรียน รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ สถาปนิกใหญ่ รก.ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และคำสั่ง ที่ ๑๒๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
และผู้รักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังมีรายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ ๑๒๕๖๓ /๒๕๖๕

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม จำนวน ๑๑ ราย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ จำนวน ๑๘ เขต ของกรมโยธาธิการและผังเมือง นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง รวดเร็ว เหมาะสม ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่ออาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม จำนวน ๑๒ ราย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ จำนวน ๑๘ เขต ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

บัญชีรายละเอียดคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ผู้ตรวจราชการรับผลิตขอบเขตตรวจราชการ

แบบท้ายคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๒๕๖๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง	จังหวัดที่รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
๑	นายต๋นย์ สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง	๑. ตรวจ ติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ๓. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอต่ออธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
๒	นายพัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี	๔. สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียน การกล่าวหาข้อราชการในกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕. วางแผนและพัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจน วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ ของคนที่ใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการตัดสินใจ ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในระดับนโยบาย
๓	นายอิทธิพงษ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา	๖. ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ทรัพยากร ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจราชการ ตามที่ได้รับ มอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
๔	นายพรพรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์	







ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง	จังหวัดที่รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
๕	นายสมพร กาญจนมิตร ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่	๑. ตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ๒. ให้ความคำแนะนำในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ๓. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔. สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียนการกล่าวหาข้อราชการในกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕. วางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจน วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานที่ใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางการตัดสินใจของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในระดับนโยบาย ๖. ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ทรัพยากร ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจราชการ ตามที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
๖	นายผดุงเดช ลือปิยะพาทย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ เขตตรวจราชการที่ ๑๒๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์	
๗	นายสีกรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณพล จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร	
๘	นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน	
๙	นายวีรพัฒน์ บุญศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี	

ลำดับที่	ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง	จังหวัดที่รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
๑๐	นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี	๑. ตรวจ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
๑๑	นายถกนธ์ ชัยสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม	๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ๓. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอต่ออธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
๑๒	นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารีย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง	เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด	๔. สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียน การกล่าวหาข้อราชการในกรมโยธาธิการและผังเมือง ๕. วางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจน วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ ของงานที่ใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางการประกอบการตัดสินใจ ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในระดับนโยบาย ๖. ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ทรัพยากร ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจราชการ ตามที่ได้รับ มอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน







คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่ ๑๒๕๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้รักษาราชการแทน

ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้รักษาราชการแทน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้รักษาราชการแทน ดังนี้

๑. นายदनัย สุนนท์ธารอด ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม อีกหน้าที่หนึ่ง

๒. นายทัน สร้อยศักดิ์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

๓. ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ ดังนี้

๓.๑	นายอิทธิพงศ์ ดันมณี	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๒	นายพรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๓	นายสมพร กาญจนันรินทร์	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๔	นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๕	นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๖	นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๗	นายวีรพัฒน์ บุญชริก	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๘	นางสาวนिरชา บัณฑิตยชาติ	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๙	นายถกนธ์ ชัยสุวรรณ	ผู้ตรวจราชการกรม
๓.๑๐	นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารีย์	ผู้ตรวจราชการกรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง